

ที่ ศธ ๐๗๐๔๔/ ๙๙๐



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง อำเภอเมือง ตรัง ๙๒๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งในข้อ ๘ ของประกาศดังกล่าว ได้กำหนดสีของภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ตามประเภทที่กำหนดไว้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดแจ้งส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ตามค่านิยมของขยะแต่ละประเภท โดยจัดพิมพ์ ข้อความยกตัวอย่างชนิดของขยะแต่ละประเภท ลงบนแผ่นป้าย เช่น ไวนิล พลาสติกลูกฟูก หรืออื่น ๆ ติดเหนือภาชนะรองรับมูลฝอยในที่สาธารณะหรือสวนสาธารณะ ให้สวยงาม เข้าใจง่าย และเป็นระเบียบเรียบร้อย

ในการนี้ เพื่อให้การคัดแยกขยะเป็นไปอย่างถูกวิธีและสอดคล้องตามประเภทที่กำหนด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง จึงขอความร่วมมือให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไปทราบและนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีตามค่านิยมของขยะแต่ละประเภท ดังนี้

๑. ขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน) หรือ มูลฝอยทั่วไป หมายความว่า ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม พลาสติกห่อลูกอม ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร พอยล์เปื้อนอาหาร เป็นต้น

๒. ขยะอินทรีย์ (สีเขียว) หรือ มูลฝอยย่อยสลาย หมายความว่า ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วสามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น

๓. ขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ หมายความว่า ขยะ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยการนำมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในขบวนการผลิตหรือสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม กล่องนม UHT เศษพลาสติก เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น

๔. ขยะอันตราย (สีส้ม) หรือ มูลฝอยอันตราย หมายความว่า ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุแก๊มมันตรังสี วัตถุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนภา จิโรภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๔๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๙๐๑๖

<http://trang.nfe.go.th>



ภาพตัวอย่างและคำอธิบาย